

# กรมการท่องเที่ยวเตรียมเดินทางไปร่วมหารือจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยวเตรียมเดินทางไปร่วมหารือจีนและเร่งดำเนินการให้ธุรกิจนำเที่ยวกลับเข้าระบบ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจท่องเที่ยวไทย เร่งดำเนินงานให้ธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีนกลับเข้าระบบ พร้อมเตรียมร่วมคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือตรงกับองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีนและผู้ประกอบการรายใหญ่ หลังลงนามในบันทึกความเข้าใจไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการสร้างมาตรฐานในธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย เตรียมส่งผู้บริหารร่วมคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือตรงกับองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติ และผู้ประกอบการรายใหญ่อีกกลางเดือนตุลาคม 2559 นี้ มั่นใจจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เตรียมยกระดับเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากการที่กรมการท่องเที่ยวได้ต้อนรับและหารือกับ Mr. Peng Zhikai ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารและกำกับดูแลขององค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีน (China National Tourism Administration-CNTA) ในการจัดการท่องเที่ยวในตลาดจีนที่มีคุณภาพ ตลอดจนได้มีข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนรายชื่อผู้ประกอบการทัวร์ที่มีคุณภาพและที่สิ่งเฟื่องฟูระหว่างกัน โดยต่างตกลงที่จะเข้มงวดกวดขันมิให้มีการทำทัวร์ที่ราคาต่ำยังไม่มีเหตุผลหรือขายสินค้าหรือบริการแพงเกินจริง ขณะเดียวกัน จะมีการแลกเปลี่ยนให้ตำรวจท่องเที่ยวของไทยและจีนได้ร่วมกันเรียนรู้วิธีการทำงานของกันและกัน โดยจะส่งตำรวจท่องเที่ยวไทยไปดูงานที่จีนและยินดีรับตำรวจท่องเที่ยวจีนมาดูงานที่ไทย นอกจากนี้ คณะจากประเทศไทยยังได้ขอความร่วมมือสถานทูตจีนในการแนะนำการพัฒนาภาษาจีนให้แก่ไกด์คนไทยเพื่อให้เข้าใจภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ฝ่ายจีนแจ้งว่ารู้สึกยินดีและดีใจที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังด้วยกันตลอดไป ขณะที่ทางไทยจะให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ตามที่องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมกันกำกับดูแลและจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพิ่มคุณภาพการบริการ และมาตรการ

ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศด้วย

\*\*\*\*\*